

Phụ lục số 01

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam- CTCP)



**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
MUA CỔ PHẦN THEO LÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
1	Là nhà đầu tư tổ chức trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật	- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư <i>(theo mẫu quy định)</i> . - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương <i>(theo quy định của pháp luật)</i> . - Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) <i>(còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)</i> .
2	Có ngành nghề kinh doanh trực tiếp liên quan hoặc hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty bao gồm một hoặc một số ngành nghề sau: Sản xuất, lắp ráp xe có động cơ; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, bán buôn, bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	Bản sao y hợp lệ Hợp đồng kinh tế liên quan đến ngành nghề kinh doanh trực tiếp liên quan hoặc hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính của Vinamotor bao gồm một hoặc một số ngành nghề sau: Sản xuất, lắp ráp xe có động cơ; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe, bán buôn, bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
3	Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu chí sau: Tại báo cáo tài chính thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận (trường hợp tổ chức là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con thì sử dụng báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ): Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 926 tỷ đồng;	- Bản sao y hợp lệ Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2015 đã được kiểm toán



	không có lỗ lũng kể.	
4	Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.	- Văn bản cam kết của nhà đầu tư gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.
5	Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, phương án hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.	- Phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có. - Phương án hỗ trợ doanh nghiệp. <i>(Nhà đầu tư xây dựng Phương án trên cơ sở các thông tin về doanh nghiệp nêu tại Bản công bố thông tin và thông tin được cung cấp khi khảo sát doanh nghiệp (nếu có))</i>
6	Cam kết mua tiếp số cổ phần còn lại của các cổ đông khác (sau khi mua thành công cổ phần nhà nước thoái vốn) theo quy định pháp luật về chứng khoán.	Văn bản cam kết của nhà đầu tư mua tiếp số cổ phần còn lại của các cổ đông khác (sau khi mua thành công cổ phần nhà nước thoái vốn) theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 05 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định.

